

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN AN LÃO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-PCCC  
V/v tăng cường công tác Phòng cháy chữa  
cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện

An Lão, ngày tháng 01 năm 2023

Kính gửi:

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Công an huyện đã tích cực phối hợp với các lực lượng và các tầng lớp nhân dân đã triển khai các biện pháp phòng ngừa; kịp thời chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn vẫn diễn biến phức tạp, nhất là cháy, nổ tại các khu dân cư, hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, phương tiện giao thông và cháy rừng trên địa bàn; đặc biệt có những vụ cháy rừng trên diện tích rộng, nhà xưởng, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và nhà dân, làm nhiều người chết, bị thương và gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, môi trường đầu tư và an sinh xã hội.

Tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn hiện nay là nghiêm trọng, đặt ra yêu cầu cấp bách trong quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, nòng cốt là lực lượng chuyên trách trong công tác PCCC và CNCH và đòi hỏi ý thức rất cao của người dân trong công tác PCCC và CNCH. Công tác PCCC và CNCH phải thực hiện đúng quan điểm “Người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng người dân là trên hết; an toàn cháy, nổ để phát triển kinh tế xã hội”.

Với mục tiêu phải ngăn chặn, đẩy lùi, không để xảy ra cháy lớn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; các đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp trên địa bàn huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt những nội dung sau:

**1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn**

Trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện đối với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn quản lý; đầu tư kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC; tổ chức các cuộc hội nghị, hội thao chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng ...

Phải triển khai và nhân rộng mô hình “Thôn an toàn về PCCC” theo Kế hoạch 187/KH-UBND ngày 02/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Mô hình “Thôn an toàn PCCC” và mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” tại các khu dân cư trên địa bàn theo Kế hoạch số 273/KH-BCA-C07 ngày 1/6/2022 của Bộ Công an về tăng cường công tác PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Đảm bảo trước 15/6/2023 hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, cụ thể: trên địa bàn các thôn phải hoàn thành xong mô hình “Thôn an toàn PCCC” và bảo đảm 100% hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tham gia “Tổ liên gia an toàn PCCC”; 100% ngõ tập trung đông dân cư, có chiều dài từ 50m trở lên, xe chữa cháy không tiếp cận được phải có “Điểm chữa cháy công cộng”.

Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng PCCC và thoát nạn cho các hộ gia đình, hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Bảo đảm chỉ tiêu đến hết ngày 30/11/2023 mỗi hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có ít nhất 01 người được tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng về PCCC và thoát nạn.

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho lực lượng nòng cốt thực hiện công tác PCCC và CNCH ở cơ sở: Cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu đơn vị, cơ sở, Công an cấp xã, lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, người lao động và hộ gia đình. Giao chỉ tiêu cho UBND các xã, thị trấn, năm 2023 bảo đảm ít nhất 80% hộ gia đình (trong đó 100% hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh) thuộc phạm vi quản lý được tiếp cận với nội dung, tài liệu, khuyến cáo, tờ rơi...hướng dẫn về an toàn PCCC trong hộ gia đình. 100% hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh được trang bị tối thiểu 02 bình chữa cháy.

Nghiêm túc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC và CNCH theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Đảm bảo các cơ sở thuộc Phụ lục IV Nghị định số 136/2020/NĐ-CP được kiểm tra và lập hồ sơ quản lý nhà nước về PCCC theo quy định; Không được để xảy ra tình trạng khoán trắng nhiệm vụ quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH cho công an cấp xã.

Lập và tổ chức thực tập các phương án trong khu dân cư. Đến 30/6/2023 các xã, thị trấn phải hoàn thành 100% việc lập và phê duyệt đối với các khu dân cư trên địa bàn; mỗi xã, thị trấn phải hoàn thành việc phối hợp với Công an huyện tổ chức thực tập từ 01 phương án chữa cháy và CNCH trên địa bàn.

Củng cố và kiện toàn lại đội dân phòng bảo đảm theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Chi bồi dưỡng trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn theo quy định của Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng theo quy định tại Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa

cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.

## **2. Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao huyện**

Phối hợp với Công an huyện, và các đơn vị chức năng, cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và cứu nạn, cứu hộ tới các tầng lớp quần chúng nhân dân. Đổi mới phương thức, nội dung tuyên truyền, các giải pháp, biện pháp phòng cháy, biện pháp thoát nạn, cứu người, chữa cháy ban đầu khi có sự cố xảy ra để người dân được biết, chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả khi có sự cố cháy, nổ xảy ra trên địa bàn.

Xây dựng chuyên mục, bố trí thời lượng hợp lý (*Trong năm 2023, hàng tuần tối thiểu phải có 01 buổi hoặc 01 tin bài phát sóng*) tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật và thông tin, tình hình về công tác PCCC và CNCH; thường xuyên cập nhật tình hình cháy, nổ để nhân dân trên địa bàn biết và nâng cao nhận thức trong công tác PCCC và CNCH; kịp thời biểu dương những mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, phê phán các hành vi vi phạm cũng như thiếu trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH. Chỉ đạo đài phát thanh các xã, thị trấn tiếp sóng đài phát thanh huyện và chủ động phát thanh tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH theo thời lượng của đài phát thanh huyện.

## **3. Công an huyện**

Tham mưu với UBND huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07 ngày 07/10/2022 của Bộ Công an.

Tổ chức thực hiện đợt cao điểm tăng cường các biện pháp PCCC, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội bảo vệ các sự kiện chính trị, lễ kỷ niệm của thành phố, của huyện và của lực lượng CAND trong năm 2023.

Tập hợp danh sách các mô hình về PCCC, tổ chức kiểm tra, thẩm định kết quả, tập hợp danh sách báo cáo Giám đốc Công an thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố công nhận các mô hình về PCCC, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC năm 2023. Hướng dẫn các cơ sở được phân cấp quản lý đăng ký và xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC. Tổ chức kiểm tra, chấm điểm, đánh giá kết quả, chấm điểm theo quy định. Đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của Bộ Công an.

Tham mưu với UBND huyện tổ chức diễn tập phương án chữa cháy tại khu dân cư, và diễn tập phương án chữa cháy rừng năm 2023.

Xây dựng kế hoạch, chủ trì ký quy chế phối hợp tham gia chữa cháy với các đơn vị quân đội trên địa bàn, nhất là các đơn vị quân đội có xe chữa cháy để đáp ứng yêu cầu tổ chức chữa cháy tại chỗ.

Tuyên truyền phát động phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC sâu rộng, mạnh mẽ trên toàn huyện; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 4/10. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn

việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC, cứu nạn, cứu hộ tại các đơn vị cơ sở, nhất là các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm có nhiều nguy hiểm về cháy, nổ. Tổ chức kiểm tra về PCCC và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm;

Tiếp tục rà soát, xây dựng các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn, có sự phối hợp nhiều lực lượng và tổ chức hiệp đồng chiến đấu để chủ động trong mọi tình huống. Tổ chức tốt công tác huấn luyện, thường trực chiến đấu, dập tắt các vụ cháy nổ xảy ra, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả.

#### **4. Phòng Kinh tế hạ tầng huyện**

Trong công tác lập dự án quy hoạch phát triển hạ tầng tính đến các yêu cầu an toàn PCCC, đảm bảo tiêu chuẩn về khoảng cách, giao thông, nguồn nước chữa cháy và trang bị phương tiện chữa cháy. Kiểm tra, giám sát công tác quản lý các nhà máy, xí nghiệp, công trình công cộng, dân sinh đảm bảo yêu cầu an toàn về PCCC; tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, các cơ sở sản xuất trọng điểm, hộ kinh doanh trên địa bàn; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện mô hình chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về PCCC và xây dựng mô hình tổ dân phố, thôn, xóm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn.

Rà soát tại các khu tái định cư mới, khu dân cư mới trên địa bàn bổ sung thiết kế và lắp đặt các trụ nước chữa cháy; bên lấy nước tại sông, hồ trong khu dân cư phục vụ hiệu quả công tác chữa cháy.

Chỉ cấp phép xây dựng cho các công trình khi thiết kế kỹ thuật bảo đảm đủ điều kiện về PCCC theo quy định của pháp luật. Kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép xây dựng cho các hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh ở địa bàn.

#### **5. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn**

Phối hợp với các ban, ngành, các xã, thị trấn triển khai các biện pháp bảo vệ, quản lý và phát triển rừng; ngăn chặn tình trạng chặt phá và đốt rừng. Tăng cường các biện pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn PCCC rừng, nhất là trong mùa hanh khô và huy động các lực lượng tham gia chữa cháy rừng kịp thời, có hiệu quả khi xảy ra cháy. Phối hợp với các phòng, ban của huyện, các xã, thị trấn tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo các yêu cầu về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy trong khu dân cư; khi triển khai các công trình xây dựng phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về PCCC.

#### **6. Ban chỉ huy quân sự huyện**

Tham mưu với UBND huyện về công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng; biên chế cán bộ chuyên trách thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định tại Nghị định số 30/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Chủ động phối hợp với Công an huyện xây dựng quy chế phối hợp tham gia chữa cháy với các đơn vị quân đội trên địa bàn.

#### **7. Phòng Tài chính kế hoạch huyện**

Bố trí nguồn ngân sách cho các hoạt động về PCCC của huyện và để phục vụ tốt việc chỉ huy điều hành, tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

## 8. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Tăng cường chỉ đạo các trường triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn về PCCC trong trường học theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện việc đưa nội dung giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vào chương trình giảng dạy cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo quy định tại Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Yêu cầu thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể của huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện kết quả công tác được giao. Định kỳ hàng tháng các đơn vị báo cáo kết quả công tác về UBND huyện (qua Văn phòng UBND huyện và Công an huyện). Giao Công an huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân huyện và Công an thành phố theo quy định./.

### ***Nơi nhận:***

- Đ/c Chủ tịch UBND TP
  - Giám đốc CATP HP
  - TT Huyện ủy
  - Các PCT UBND huyện (để chỉ đạo);
  - PV01, PV05, PC07 - CATP (để theo dõi);
  - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện
  - Công an huyện
  - UBND các xã, thị trấn
  - Lưu: VT, CAH.
- } (để báo cáo);
- } (để thực hiện);

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Thị Thanh Thủy**